



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2563

เรื่อง

1. สศท.9เดือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบร่วงยางพารา
2. สศท.9เดือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบร่วงยางพารา
3. เปิดโครงการ'ส่งความสุขปีใหม่ จากใจสินค้าสหกรณ์'
4. คอลัมน์: เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์
5. เร่งแก้ปัญหาสารพิษตกค้าง
6. ชกส.ประเดิมฉีด1พันล.อุ้มชาวสวนยาง
7. คอลัมน์: สารพันปัญหาสารระนำรู้?
8. ธ.ก.ส.โอนเงินลอตแรกพันล้าน จ่ายประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่ 2
9. แก้ปัญหาสารตกค้างผัก-ผลไม้
10. ธ.ก.ส. เดินหน้าโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2

สื่อ

แนวหน้า  
naewna.com  
แนวหน้า  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
สยามรัฐ  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
แนวหน้า  
ไทยรัฐ  
posttoday.com

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศท.9เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบร่วงยางพารา

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14472 หน้า : 8(บนขวา)

## สศท.9เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบร่วงยางพารา

**นายสมชาย คังคะมณี รักษาราชการแทน**

**ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

**ที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจ**

**การเกษตร (สศท.)** เปิดเผยถึงสถานการณ์

ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราที่เกิดจาก

เชื้อรา Colletotrichum sp. พบการระบาด

ครั้งแรกในอินโดนีเซียปี 2559 และเมื่อปี

2562 เริ่มแพร่ระบาดในประเทศมาเลเซีย

อินเดีย ศรีลังกา และไทย ซึ่งโรคดังกล่าว

ระบาดโดยลมและฝน ต้องการน้ำเพื่อการ

ขยายพันธุ์ จึงระบาดได้ดีในสภาพอากาศเย็น

ฝนตกชุก ความชื้นสูง สำหรับประเทศไทย

(ข้อมูลจากศูนย์วิจัยยางพารา ณ วันที่ 26

พฤศจิกายน 2563) พบการระบาด 14

จังหวัดภาคใต้ รวมพื้นที่เสียหายประมาณ

357,662 ไร่ โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ระบาดมาก

ที่สุด 4 อันดับแรก เป็นเขตภาคใต้ตอนล่าง

ได้แก่ นครราชสีมา 279,315 ไร่ ยะลา 55,150 ไร่

สงขลา 5,950 ไร่ และปัตตานี 4,770 ไร่ ซึ่งโรค

ใบร่วงยางพาราชนิดนี้ทำให้ต้นยางพาราเกิด

ใบร่วงอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อปริมาณ

ผลผลิต ซึ่งขณะนี้จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ

มากที่สุดคือ นครราชสีมา ประกอบกับช่วงนี้

เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเกษตรกรจึงเฝ้าระวังได้

สศท.9 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปริมาณการ

ผลิตยางพาราและติดตามสถานการณ์

ดังกล่าว ในจ.สงขลาซึ่งมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด

1,963,305 ไร่ พบการระบาด 5,950 ไร่

คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของเนื้อที่กรีดยางได้ใน

จังหวัด 1,704,760 ไร่ โดยอำเภอที่พบการ

ระบาดมากที่สุด 3 อำเภอแรกได้แก่ นาทวี

เทพา และสะบ้าย้อย มีการระบาดในทุกพื้นที่

ยางที่ปลูก คือ พันธุ์ RRIM 600 พันธุ์

RRIT 251 และพันธุ์ PB 311

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย

(กยท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่

สำรวจติดตามสถานการณ์ระบาดของโรค

ในเขตภาคใต้ตอนล่างอย่างเร่งด่วน พร้อม

เก็บตัวอย่างใบ เพื่อนำมาวินิจฉัยเชื้อ

สาเหตุที่แน่ชัด โดยนำสารเคมีที่มี

ประสิทธิภาพป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดนี้มา

ทดสอบในห้องปฏิบัติการ เช่น คาร์เบน

ดาซิม โพรพิโคนาโซล เฮกซะโคนาโซล

โพรพิโคนาโซลผสมกับไดฟิโนโคนาโซล ซึ่ง

ได้ผลดีพัทธ์ และขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผล

ไปทดสอบในแปลงจริงร่วมกับกรมวิชาการ

เกษตร ซึ่งจะใช้ทั้งอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)

และเครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ำสูงชนิด

ลากสายในการฉีดพ่น ทั้งนี้ สศท.9 และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสร้างการรับ

รู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญและ

ให้ความร่วมมือแก้ปัญหาโรคดังกล่าว โดย

ต้นยางที่มีอายุมากขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบ

ที่รุนแรงกว่าต้นยางอายุน้อยขนาดเล็ก ซึ่ง

อาการใบร่วงจากเชื้อรานี้มีผลกระทบต่อ

เจริญเติบโตและผลผลิตน้ำยาง เนื่องจากมีใบ

ร่วงมากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นเหตุให้ผลผลิต

ลดลงร้อยละ 30- 50 โดยเบื้องต้นเกษตรกร

สามารถสังเกตอาการของโรคใบร่วงได้ด้วย

ตนเอง ซึ่งใบยางพาราโดยเฉพาะใบแก่จะมี

ลักษณะเป็นรอยช้ำเป็นกลุ่มเห็นชัดเจนด้าน

หลังใบ จากนั้นจะแสดงอาการเป็นวงก่อน

ข้างกลมสีเหลือง ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลือง

จะแห้งตาย เป็นแผลกลมสีสนิมชัด โดยพบ

อาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล จากนั้น

ใบจะเหลืองและร่วงในที่สุด ซึ่งอาการโรค

รุนแรงและใบร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่

กันอย่างน้อย 2 วัน หากเกษตรกรสงสัยว่า

ยางพาราที่ปลูกเป็นโรคดังกล่าวให้รีบติดต่อ

กยท. ในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบ วินิจฉัยโรค

และหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป



## เปิดโครงการ'ส่งความสุขปีใหม่ จากใจสินค้าสหกรณ์'

นางสาวนันทญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ประจำปี 2564 ว่า กระทรวงเกษตรฯ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรนำผลผลิตการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบพัฒนาต่อยอดโดยการแปรรูป เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ที่หลากหลายทั้งผลผลิตประเภทพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร สินค้าประมงและปศุสัตว์ ก่อนจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เน้นการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรหลากหลายประเภท เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตการเกษตร กำกับถึงความต้องการของตลาด ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตสินค้า เพื่อให้สินค้านั้นมีคุณภาพได้มาตรฐาน กำกับถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ทั้งยังส่งเสริมให้รวมกลุ่มผลิตสินค้าเป็นกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มสตรีสหกรณ์ เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นับเป็นโอกาสดีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศหลากหลายชนิด ทั้งอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสานและงานหัตถกรรม ได้นำผลิตภัณฑ์และสินค้าของชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากทุกจังหวัดทั่วประเทศมานำเสนอและจัดวางในรูปแบบของกระเช้าของขวัญปีใหม่

ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ โดยรวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดต่างๆ โดยเริ่มดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 18 แล้ว ซึ่งสินค้าทุกชนิดที่จะนำมาจัดลงกระเช้าของขวัญมาจัดตกแต่งเป็นกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เพื่อจำหน่ายช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป โทร.มาสั่งจองและเลือกซื้อกระเช้าสินค้าสหกรณ์ และในปี 2563 ที่ผ่านมา ยอดจำหน่ายประมาณ 1.2 ล้านบาท ซึ่งสินค้าที่ขายดีเป็นที่นิยมนำมาจัดลงกระเช้าของขวัญ ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ อาหารแปรรูป ผลไม้แปรรูป ขนมที่ทำจากธัญพืชและสมุนไพรสร้างรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สามารถดูรายละเอียดสินค้าและรูปแบบของกระเช้าสินค้าสหกรณ์ได้ทาง Facebook : coop market หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 0-2628-5512 หรือ 06-5524-1124 กรมฯ มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป บริการจัดส่งกระเช้าสินค้าสหกรณ์ฟรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล



ทรมัป่ลงนามคำสั่งพิเศษให้ชววมะกันได้รับการฉีดวัคซีนโควิดก่อนประชากรประเทศอื่น



และท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ไทยยังได้เชิญชวนผู้ประกอบการอินเดียเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จะจัดในอินเดีย ช่วงเดือน มิ.ย.-

● **รัฐบาลญี่ปุ่นคาดการณ์รายได้ภาษีต่ำกว่าเป้า**

สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า GDP ไตรมาส 3 มีแนวโน้มจะต่ำกว่าประมาณการกว่า 8 ล้านล้านเยน (77,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) จากรายได้บริษัทที่ลดลงอย่างมากในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ รายได้จากภาษีในฝั่งงบประมาณ 63 จะสิ้นสุดลงในเดือน มี.ค.64 มีแนวโน้มจะอยู่ที่ 55 ล้านล้านเยน ซึ่งต่ำกว่าค่าตัวที่ 63.51 ล้านล้านเยน และต่ำกว่า 58.44 ล้านล้านเยนในปีงบประมาณ 62 ด้วย กรณีดังกล่าวจะทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นมีรายได้จากภาษีลดลงเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นอกจากนี้ รายได้จากภาษีที่ลดลงประมาณ 8 ล้านล้านเยนจากปีก่อนอาจเป็นการปรับลดรายปีที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 52 หลังเกิดวิกฤตการเงินจากการล้มละลายของเลห์แมน บราเธอร์ส โฮลดิ้งส์ เมื่อปี 51

ทั้งนี้ รัฐบาลของนายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จะทบทวนการประมาณรายได้จากภาษีเมื่อรวมงบประมาณเพิ่มเติมรอบที่ 3 สำหรับปีงบประมาณพิเศษดังกล่าว จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นเงินสนับสนุนแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 73.6 ล้านล้านเยน.

● **ไทย-อินเดีย ถก JTC ครั้งแรกในรอบ 17 ปี!**

ไทย-อินเดีย ฟื้นฟูการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ครั้งแรกในรอบ 17 ปี แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า พร้อมขอให้อินเดียพิจารณาเรื่องข้อจำกัดนำเข้าสินค้าไทยหลายรายการ และชวนจัดสัมมนาออนไลน์สร้างความเข้าใจระเบียบศุลกากรด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าของอินเดีย เติงร่วมมีอชขายมูลค่าการค้าสินค้าและบริการเพิ่ม อาทิ สิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา การดูแลสุขภาพ

ส.ค. 64 อาทิ งาน Top Thai Brands ที่เมืองปูเน่ รัฐมหาราษฏระ, เมืองไฮเดอราบด์ รัฐเตลังกานา, เมืองเจนไน รัฐทมิฬนาฑู และกรุงนิวเดลี ตลอดจนงานที่จัดในไทยผ่านระบบออนไลน์ และออฟไลน์ อาทิ งาน Bangkok Gems and Jewelry ในเดือน ก.พ. 64 งาน THAIFEX-ANUGA ASIA ในเดือนมี.ค. 64 และงาน Multimedia Online Virtual Exhibition (M.O.V.E) เดือน พ.ค. 64 มีมูลค่า 12,147 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ไทยส่งออกไปอินเดีย 7,340 ล้านดอลลาร์และนำเข้าจากอินเดียมูลค่า 4,821.18 ล้านดอลลาร์ โดยเดือนม.ค.-ต.ค. 63 การค้ารวมมีมูลค่า 7,871 ล้านดอลลาร์.

● **เกาหลีใต้สั่งฆ่าสัตว์ปีก 2.7 ล้านตัว**

กระทรวงเกษตรอาหาร และกิจการชนบทของเกาหลีใต้เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำจัดสัตว์ปีกไปแล้วราว 2.7 ล้านตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในฟาร์มท้องถิ่นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับไข้หวัดนกแพร่ระบาดโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้กำจัดเปิดจำนวน 361,000 ตัว ใกล้เคียง 1.5 ล้านตัว และนกกระทา 885,000 ตัว ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. หลังยืนยันพบไข้หวัดนกระบาดในฟาร์มเมืองจุงอ็พ ห่างจากกรุงโซลราว 290 กม.

● **สหรัฐเยียวยาโควิดอีกเกือบ 1 ล้านล้านเหรียญ**

รัฐบาลสหรัฐฯเสนอแผนเยียวยาโควิด-19 บรรเทาผลกระทบฉบับใหม่วงเงิน 96,000 ล้านดอลลาร์ต่อสภาองเกรสในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยซ้ำซ้อน ทั้งนี้ นายสเตเวน มนูชิน รัฐมนตรีว่าการคลังสหรัฐฯระบุในแถลงการณ์ว่าได้ยื่นข้อเสนอมาตรการนี้ต่อนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ “รวมถึงมีเงินสำหรับรัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่น ตลอดจนการคุ้มครองความรับผิดชอบที่แข็งแกร่งสำหรับภาคธุรกิจ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย”.

# เร่งแก้ปัญหาสารพิษตกค้าง

## ● พบ “ผัก-ผลไม้” ตลาด-ห้างเกินมาตรฐาน 58.7%

นายพิษณุ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่กรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบข้อมูลสินค้าทางการเกษตรตามเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network, Thai-PAN) หรือไทยแพน ซึ่งระบุผลการสุ่มตรวจตัวอย่าง 509 ตัวอย่างแบ่งเป็นการสุ่มจากห้างโมเดิร์นเทรด 6 แห่ง 201 ตัวอย่าง สุ่มจากตลาด 10 แห่ง 308 ตัวอย่าง ปรากฏว่า พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 58.7% โดยมีทั้งตัวอย่างนำเข้าและตัวอย่างที่ผลิตในประเทศ ทั้งที่ได้รับรองมาตรฐานและไม่ได้รับรอง ซึ่งข้อมูลดังกล่าว กรมจะได้นำมาใช้ตรวจสอบสินค้าที่พบปัญหาต่อไป และจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานอาหารและยา (อย.) บูรณาการตรวจสอบเพื่อให้ผลผลิตการเกษตรของไทยปลอดภัยสมกับการเป็นครัวโลก

“กรมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทันที และรายงานผลเข้ามาเมื่อ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยตัวอย่างสินค้านำเข้าที่มีการตรวจพบสารตกค้าง โดยเฉพาะในองุ่นแดงนอก และพุทราจีนเป็นสินค้านำเข้าที่กำกับดูแลโดยด่านอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในส่วนของด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตรดำเนินการตรวจเฉพาะศัตรูพืชชุกกันเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตาม กรมวิชาการเกษตรจะหารือร่วมกับ อย. ในการกำกับดูแลสินค้านำเข้าพร้อมกับทบทวนการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าแนวชายแดนใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสารตกค้างใน

สินค้าทุกชนิด” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า สำหรับสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานต่างๆ รวม 50 ตัวอย่าง ทั้งหมดเป็นสินค้าที่วางจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด ได้แก่มาตรฐาน Organic Thailand, Q GAP, Thai GAP, PGS, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศกรมจะมีการตรวจสอบรหัสรับรองโดยละเอียดเพิ่มเติม หากเป็นรหัสรับรองที่ถูกต้องและพบว่าสินค้านั้นมีสารตกค้างเกินสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ที่กำหนดจะแจ้งไปยังหน่วยงานรับรองในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อแก้ไขกรณีตรวจพบใช้สารเคมีที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในประเทศไทยจะเพิกถอนการรับรอง และได้ประสานไทยแพน ขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตรารับรองมาตรฐานอื่นเพื่อตรวจสอบแหล่งผลิตต่อไป ส่วนกรณีสินค้าที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานในตลาดค้าส่งและค้าปลีก จะจัดอบรมแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อไป

“กรมวิชาการเกษตรได้เดินหน้าต่อเนื่องในการนำเสนอสิ่งทดแทนวัตถุอันตรายที่ยกเลิกการขึ้นทะเบียนแล้ว โดยมีมาตรการทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว การวิจัยพัฒนาสารชีวภัณฑ์และสารสกัดจากพืชมาทดแทนสารเคมีเกษตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชแนะนำให้เกษตรกรใช้แล้ว 17 ชนิด โดยแนะนำให้ใช้แบบผสมผสานในระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) และใช้กำจัดศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์”



# ธกส.ประเดิมฉีด1พันล.อุ้มชาวสวนยาง

“ธ.ก.ส.”เดินหน้าโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 หวังบรรเทาความเดือดร้อนจากราคาตกต่ำ ตั้งเป้าเกษตรกร 1.83 ล้านราย งบประมาณกว่า 9,700 ล้าน ดีเดย์รอบแรก 10 ธ.ค. เข้าบัญชีเกษตรกร 9 แสนราย วงเงิน 1,000 ล้าน

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.63 นายเกษปณิ์เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้

ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการค้าขายตกต่ำอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นคงในอาชีพ เป้าหมายเกษตรกร 1.83 ล้านราย พื้นที่สวนยางกว่า 18.28 ล้านไร่ วงเงินงบประมาณ 9,717 ล้านบาท โดยประกันรายได้ตามการผลิตแต่ละประเภท ได้แก่ ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี ประกันราคา 60 บาท/กิโลกรัม

น้ำยางสด (DRC 100%) ประกันราคา 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ประกันราคา 23 บาท/กิโลกรัม กำหนดระยะเวลาประกันรายได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) โดยในวันนี้ (10 ธันวาคม 2563) ธ.ก.ส. ได้เริ่มโอนเงินประกันรายได้ดังกล่าวไปแล้ว

ต่อหน้า ▶ 8

## ธกส.

ต่อจากหน้า 1

กว่า 1,000 ล้านบาทแก่เกษตรกรจำนวนกว่า 9 แสนราย

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยเป็นสวนยางพาราอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่ กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ผลผลิตยางแห้ง (DRC 100%) จำนวน 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน และผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 50%) จำนวน 40 กิโลกรัม/ไร่/เดือน ทั้งนี้การยางแห่งประเทศไทยจะทำการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ พร้อมทั้งประมวลผล ส่งมายังธ.ก.ส.เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเงินค่าประกันรายได้ใน

แต่ละเดือน = (ราคาขายที่ประกันรายได้ - ราคาอ้างอิงการขาย) X ปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ หากเจ้าของสวนกรีดยาง จะได้รับส่วนต่างประกันรายได้ทั้งจำนวน กรณีจ้างกรีดยาง เจ้าของสวนยางจะได้รับร้อยละ 60 และคนกรีดยางจะได้รับร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด โดยมีการประกาศราคากลางอ้างอิงทุกเดือน และจะมีการจ่ายเงิน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของท่านแล้ว

# สารพันปัญหา?

สาระน่ารู้

ชัย เสดเดอร์ [chai.n@thairath.co.th](mailto:chai.n@thairath.co.th)

## ■ ยังหวังกับท้องถิ่นได้หรือไม่

เรียนคุณชัย เสดเดอร์

ไม่กี่วันนี้จะมีการเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.กันแล้ว ผมเป็นคนหัวหินได้จับตาการเมืองท้องถิ่นใน จ.ประจวบฯก็ไม่รู้ว่าจะมีหวังหรือไม่ เพราะสนามนี้แข่งกันสองทีม

หลายวันก่อน ป.ป.ช.ประกาศผลประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563 ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ.ต่าง ๆ 76 จังหวัด ผลปรากฏว่า อบจ. ผ่านเกณฑ์เพียง 16 จังหวัด ขณะที่อีก 60 จังหวัด ไม่ผ่านเกณฑ์ ผมอ่านข้อมูลนี้แล้วพบว่าเมืองสามอ่าวนั้นอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่สอบไม่ผ่าน

แบบนี้ไม่รู้ว่าจะไปใช้สิทธิเพื่ออะไร? เพราะคนที่เคยทำหน้าที่ดูแลท้องถิ่นมาหลายปียังสอบตกและไร้แว้วว่าจะโดนลงโทษ! เพราะข่าวคราวการ ตรวจสอบและลงโทษการบริหารที่ไม่โปร่งใสของ อบจ.ประจวบฯนั้น คนในพื้นที่แทบไม่ทราบความ คืบหน้าเลยว่าไปถึงไหนแล้ว

ผมหมดแรงที่จะไปเลือกตั้งเพราะมันไม่โปร่งใส นื่องฯสนาม ส.ส. แต่หากไม่ไปก็กลัวว่าอันดับความ โปร่งใสของบ้านเกิดจะต่ำกว่านี้อีก เอาตรงๆแทบ ไม่มีความหวังเลยกับนักการเมืองตอนนี้.

พชร คนหัวหิน

### ตอบ คุณพชร

อย่าเพิ่งหมดหวังเมื่อมีการเลือกตั้งเป็นพื้นที่ ที่ให้ประชาชนได้แสดงออกดังนั้น ควรไปใช้สิทธิ และศึกษานโยบายของผู้สมัครนายก อบจ.และ ส.อบจ.ในพื้นที่ว่าจะทำอะไรเพื่อพวกคุณ

อย่าเพิ่งหมดหวังในการใช้สิทธิใช้เสียง หาก ต้องการความเปลี่ยนแปลง ก็ต้องไปแสดงออก

ส่วนการตรวจสอบต่างๆนั้น กลไกรัฐมี มาตรการรัดกุมในการดำเนินการและคงไม่ปล่อยให้บางๆที่มาจากภาษีประชาชนถูกใช้ไปในทาง ไม่ถูกไม่ควร หรือไม่โปร่งใส

□□ หมดหวังผลประเมินโปร่งใสอบจ.สอบตกอีก □□  
ยังมัวเหมือนเคย รถเมล์-รถตู้รับ-ส่งนอกป้าย ทำรถติด  
□□ อสป.ร่วมมทกรรม “เกษตรอัจฉริยะ” □□

ช่วยกันติดตามการทำงานขององค์กร ตรวจสอบ ยุคนี้นักการเมืองทำอะไรงบ มีวาระ ช้อนเร้นในการทำงานไม่จ่ายเหมือนเก่า ไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหน ถ้าทำผิด เชื่อว่าสักวัน ก็จะต้องได้รับโทษ!

ชัย เสดเดอร์

## ■ รถสาธารณะจอดรับผู้โดยสารมั่ว

เรียน สารพันปัญหา-สาระน่ารู้?

หน้าซอยรามอินทรา 44 ลัดไปถนนนวลจันทร์ ฝั่งรามอินทราที่เคยร้องเรื่องการจอดรับผู้โดยสาร ทั้งรถเมล์ รถตู้ประจำทาง กินเลนและจอดไม่ตรงป้าย ก่อนถึงป้าย ทำให้รถติดค้างยาว ปิดช่องทางมาถึง ปากซอย

เรื่องนี้ยังมีปัญหาเป็นระยะๆเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในพื้นที่ก็เข้ามาจัดระบบระเบียบป้ายจอดรถโดยสาร สาธารณะดีแล้ว อยู่ที่ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะเหล่านี้ ถ้ากรรมการขนส่งทางบกฯ จัดเจ้าหน้าที่มาสอดส่อง พฤติกรรมที่.

ธรรมศักดิ์ รามอินทรา

ตอบ คุณธรรมศักดิ์



จิรุตม์ วิศาลจิตร

เรื่องขียบย่อยแบบนี้ไม่รู้ท่านอธิบดี จิรุตม์ วิศาลจิตรอธิบดีกรมการขนส่งทางบก จะสนใจหรือเปล่า เพราะสไลด์ของท่านน่าจะออกแนว เล็กๆไม่ ใหญ่ๆถึงทำ

เพราะแค่บริเวณ รอบกรมย่านจตุจักรไม่ให้

เตือนหรือรถยนต์สัญจรต้องเจอปัญหาจอดติด ก็ยัง ทำไม่ได้เลย!

ชัย เสดเดอร์

## ■ มทกรรม “เกษตรอัจฉริยะ” กระเทียมเมืองสุพรรณฯ

ปลายปีกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆก็ใกล้กันทีเดียวกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียม จัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ที่ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.2563 ถึงวันที่ 1 ม.ค.2564

ไม่กี่วันก่อน รมต. ประภัตร โปธสฺจน รมช. เกษตรฯเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงาน มหกรรม “เกษตรอัจฉริยะ” โดยมีหน่วยงาน ในสังกัดกว่า 20 หน่วยงาน อาทิ องค์การสะพานปลา (อสป.), กรมการข้าว, กรมปศุสัตว์ และกรมประมง รวมถึงภาคเอกชน เตรียมนำสินค้าและนวัตกรรม ทางการเกษตรไปร่วมโชว์และจำหน่ายในราคาพิเศษ คาดว่าจะมีประชาชน ทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและ ใกล้เคียง มาร่วมชมงานไม่ต่ำกว่าวันละ 1 หมื่นคน



วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อ ร่วมกันสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับ ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร จะมีการนำ เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิ- ภาพการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะการนำ เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงหรือ “เกษตรอัจฉริยะ” มาปรับใช้

ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ และฐานแนวคิด 3 ประการ คือ 1.ต่อยอดอดีต 2.ปรับปัจจุบัน และ 3.สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยกระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มการผลิต ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพมากขึ้น



ขณะที่ ดร.มณฑิร อินทร์น้อย ผอ.องค์การสะพานปลา (อสป.) และ นางสมรึก บุญปจ่าง รอง ผอ.อสป. รวมทั้งผู้บริหาร อสป.ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมงานครั้งนี้ด้วย โดย ดร.มณฑิรบอกว่า อสป.ได้ร่วมออกบูธนำสินค้าสัตว์น้ำ และอาหารทะเลแปรรูปมาโคร์และจำหน่ายในราคาพิเศษ ยังเน้นจุดยืนเรื่องของคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไร้สารฟอร์มาลีน ตามนโยบายหลักของ อสป.

และไฮไลท์ จะมีการนำปลาหมอตะเลย์กัษ์ขนาดใหญ่ตัวละประมาณ 300 กก.มาโคร์ พร้อมแล่ปลาทำลวกจิ้ม ทำซูชิ และข้าวต้มปลาจำหน่ายราคาพิเศษ.

รอไปเที่ยวไปชมกันได้!

ชัย เฮตเตอร์

[chai.n@thairath.co.th](mailto:chai.n@thairath.co.th)

# ธ.ก.ส.โอนเงินลอตแรกพันล้าน จ่ายประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่ 2

นายเกษปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางตกต่ำ อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นคงในอาชีพเป้าหมายเกษตรกร 1.83 ล้านราย พื้นที่สวนยางกว่า 18.28 ล้านไร่ วงเงินงบประมาณ 9,717 ล้านบาท

โดยประกันรายได้ตามการผลิตแต่ละประเภท ได้แก่ ยางพารา แผ่นดิบคุณภาพดี ประกันราคา 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) ประกันราคา 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ประกันราคา 23 บาท/กิโลกรัม กำหนดระยะเวลาประกันรายได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) โดยในวันที่ 10 ธันวาคม 2563

ธ.ก.ส. ได้เริ่มโอนเงินประกันรายได้ดังกล่าวไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาท แก่เกษตรกรจำนวนกว่า 9 แสนราย

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยเป็นสวนยางพาราอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีดแล้ว รายละ

ไม่เกิน 25 ไร่ กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ผลผลิตยางแห้ง (DRC 100%) จำนวน 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน และ



เกษปณ์ เงินรวง

ผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 50%) จำนวน 40 กิโลกรัม/ไร่/เดือน

ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยจะทำการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ พร้อมทั้งประมวลผล ส่งมายัง ธ.ก.ส. เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือน = (ราคายางที่ประกันรายได้-ราคาอ้างอิงการขาย) X ปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ หากเจ้าของสวนกรีดเองจะได้รับ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 11 ธันวาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14472

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 45.91

Ad Value: 41,319

PRValue (x3): 123,957

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธ.ก.ส.โอนเงินลอตแรกพันล้าน จ่ายประกันรายได้ชาวสวนยางระยะที่ 2

ส่วนต่างประกันรายได้ทั้งจำนวน กรณีอ้างกรีด  
ยาง เจ้าของสวนยางจะได้ 60% และคนกรีดยาง  
ได้ 40% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีการประกาศ  
ราคากลางอ้างอิงทุกเดือน และจะมีการจ่ายเงิน  
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน  
2564

โดยเกษตรกรสามารถทำการตรวจสอบ  
การโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส.  
A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส.  
ทุกสาขาทั่วประเทศ และกรณีที่เกษตรกรถูกค้า  
สมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับ  
ข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official  
BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของท่านแล้ว

# แก้ปัญหาสารตกค้างผัก-ผลไม้

## ● กรมวิชาการเกษตรผนึก อย.ร่วมตรวจสอบเข้ม

กรมวิชาการเกษตรเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาสารตกค้างในผัก-ผลไม้ หลัง “ไทยแพน” เปิดผลการสุ่มตัวอย่างพบ 58.7% มีสารพิษเกินมาตรฐานให้ระวังองุ่นแดงนอกและพุทราจีน ประสาน อย.ตรวจสอบร่วมเพื่อให้ผลผลิตการเกษตรของไทยปลอดภัยมากที่สุดสมเป็นครัวของโลก

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่าจากการที่กรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบข้อมูลสินค้าทางการเกษตรตามที่เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช(Thai-PAN) หรือไทยแพน ได้แถลงข่าวและมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของไทยแพน ที่ระบุผลการสุ่มตรวจตัวอย่าง 509 ตัวอย่าง แบ่งเป็นการสุ่มจากห้าง

โมเดิร์นเทรด 6 แห่ง จำนวน 201 ตัวอย่าง สุ่มจากตลาด 10 แห่ง 308 ตัวอย่างปรากฏว่าพบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 58.7% โดยมีทั้งตัวอย่างนำเข้าและตัวอย่างที่ผลิตในประเทศ ทั้งที่ได้รับรองมาตรฐานและไม่ได้รับรอง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวกรมวิชาการเกษตรจะได้นำมาใช้ในการตรวจสอบสินค้าที่ตรวจพบปัญหาต่อไป รวมทั้งจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขในการบูรณาการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรของไทยปลอดภัยมากที่สุดสมกับการเป็นครัวของโลก

ทั้งนี้ จากที่ไทยแพนรายงานผลการสุ่มตรวจสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร กรมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทันทีและรายงานผลเข้ามาเมื่อ 7 ธ.ค.63 ประกอบด้วย ตัวอย่างสินค้านำเข้าที่มีการตรวจพบสารตกค้าง โดยเฉพาะในองุ่นแดงนอกและพุทราจีนเป็นสินค้านำเข้าที่กำกับดูแลโดยด่านอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในส่วนofd่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจเฉพาะศัตรูพืชกักกันเท่านั้น แต่กรมวิชาการเกษตร จะได้หารือร่วมกับ อย. ในการกำกับดูแลสินค้านำเข้า พร้อมกับทบทวนการตรวจสอบ การนำเข้าสินค้าตามแนวชายแดนใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสารตกค้างในสินค้านำเข้าทุกชนิด

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวต่อว่า สำหรับสินค้านำเข้าที่ได้รับรองมาตรฐานต่างๆ รวม 50 ตัวอย่าง ทั้งหมดเป็นสินค้านำเข้าที่วางจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด ได้แก่มาตรฐาน Organic Thailand, Q GAP,



Thai GAP, PGS, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ กรมวิชาการ เกษตรจะมีการตรวจสอบรหัสรับรองโดยละเอียดเพิ่มเติม หากเป็นรหัส รับรองที่ถูกต้อง และพบว่าสินค้ามีสารตกค้างเกินสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ที่กำหนด จะแจ้งไปยังหน่วยงานรับรองในพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และแจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อแก้ไขปรับปรุง กรณีตรวจพบใช้สารเคมีที่ไม่ อนุญาตให้ใช้ในประเทศไทยแล้ว จะเพิกถอนการรับรองและจะได้ประสาน ไทยแพนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับตรารับรองมาตรฐานอื่นเพื่อ ตรวจสอบแหล่งผลิตต่อไป ส่วนกรณีสินค้าที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานใน ตลาดค้าส่งและค้าปลีก จะวางมาตรการควบคุมการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง และปลอดภัย โดยจัดอบรมเพื่อสร้างการรับรู้และให้แนวทางการปฏิบัติ ที่ถูกต้องและปลอดภัย

“กรมวิชาการเกษตรเดินทางนำเสนอสิ่งทดแทนวัตถุอันตราย ที่ ยกเลิกการขึ้นทะเบียนแล้ว โดยมีมาตรการทั้งระยะสั้น กลาง และยาว และการวิจัยพัฒนาสารชีวภัณฑ์และสารสกัดจากพืชมาทดแทนสารเคมี เกษตร ซึ่งปัจจุบันมีชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชแนะนำให้เกษตรกรใช้แล้ว 17 ชนิด โดยให้ใช้แบบผสมผสานในระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) และ ใช้กำจัดศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ และลดขั้นตอนความยุ่งยากใน การขึ้นทะเบียนเพื่อให้มีสารชีวภัณฑ์และสารสกัดจากพืชมาใช้กำจัด วัชพืชแมลงและโรคพืชมากขึ้น แต่ยังคงเน้นเรื่องความปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม และระยะยาวจะเร่งรัดงานวิจัยเพื่อให้มีการพัฒนาสาร กำจัดศัตรูพืชที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพต้นทุนต่ำ”.



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

การเงิน-หุ้น > ข่าวการเงิน-หุ้น

# ธ.ก.ส. เดินหน้าโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2

วันที่ 11 ธ.ค. 2563 เวลา 09:13 น.





## ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 แก่เจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง

นายชาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางตกต่ำ อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นคงในอาชีพ เป้าหมายเกษตรกร 1.83 ล้านราย พื้นที่สวนยางกว่า 18.28 ล้านไร่ วงเงินงบประมาณ 9,717 ล้านบาท โดยประกันรายได้ตามการผลิตแต่ละประเภท ได้แก่ ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี ประกันราคา 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) ประกันราคา 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ประกันราคา 23 บาท/กิโลกรัม กำหนดระยะเวลาประกันรายได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) โดยในวันนี้ (10 ธันวาคม 2563) ธ.ก.ส. ได้เริ่มโอนเงินประกันรายได้ดังกล่าวไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาท แก่เกษตรกร จำนวนกว่า 9 แสนราย

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยเป็นสวนยางพาราอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่ กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ ผลผลิตยางแห้ง (DRC 100%) จำนวน 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน และผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 50%) จำนวน 40 กิโลกรัม/ไร่/เดือน ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทยจะทำการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ พร้อมทั้งประมวลผล ส่งมายัง ธ.ก.ส. เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือน = (ราคายางที่ประกันรายได้-ราคาอ้างอิงการขาย) X ปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ หากเจ้าของสวนกรีดยางจะได้รับส่วนต่างประกันรายได้ทั้งจำนวน กรณีจ้างกรีดยาง เจ้าของสวนยางจะได้ร้อยละ 60 และคนกรีดยางจะได้รับร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด โดยมีการประกาศราคากลางอ้างอิงทุกเดือน และจะมีการจ่ายเงิน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของท่านแล้ว